
Íbúaráð fyrstu skrefin

• Formenn, fulltrúar þurfa að vaxa inn í hlutverk sín. Virkni 
ráðanna þarf að fá að mótast en þó innan ákveðins ramma. 

• Veklagsreglur í smíðum

• Fundirnir hafa heilt yfir gengið ágætlega

• Góður andi í ráðunum, frekar að ætlunin sé að vinna með 
hagsmuni hverfis í huga en eftir flokkslínum

• Allir virkilega spenntir, sumir vilja sýna fram á að þau taki öll 
mál á sínar herðar. 



Íbúaráð fyrstu skrefin

• Fundarstjórn/tímastjórnun er mjög mikilvæg, erfitt hefur 
reynst að halda sig við dagskrá – margir fundanna alltof langir

• Ef íbúaráðin eiga að laða að íbúa þurfa fundirnir að vera 
aðlaðandi – verða það varla ef þeir fara yfir  tvo tíma

• Slembivalið – komið langt. Spennandi fulltrúar 

• Grasrótarfulltrúar koma einnig með  dálítið annan vinkil

• Samstarfið við stjórnsýsluna gengið ágætlega

• Hverfissjóðir og forvarnarsjóður ollið örlitlum flækjum



Atriði er þarfnast útfærslu

• Gert ráð fyrir aðkomu að fagráðum, íbúaráð fái að senda 
fulltrúa á fundi þegar við á. Í hvaða tilvikum?

• Áhrif íbúaráða á fjárfestinga- og viðhaldsáætlun, þetta þarf að 
negla niður með skriflegum hætti gagnvart viðkomandi 
aðilum. Frumkvæðisskyldan ætti að vera hjá  hjá
stjórnsýslunni að mínu mati.

• Eitt og annað sem einnig þarfnast útfærslu.


